

ที่ กบ ๐๐๒๓.๖/ว ๑๗๔



สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดกระบี่ ศาลากลางจังหวัดกระบี่
๗/๑๐ ถนนอุตรกิจ กบ ๘๑๐๐๐

๖ กันยายน ๒๕๖๖

เรื่อง แผนงานโครงการ/เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครุฑในวัยรุนในเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ
ปี ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองกระบี่ และท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือจังหวัดกระบี่ ที่ กบ ๐๐๓๓/๙๑๗๔ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ได้รับแจ้งจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ว่า ได้ขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครุฑในวัยรุน พ.ศ. ๒๕๕๙ ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครุฑในวัยรุน ๕ ยุทธศาสตร์ และได้มีการประชุมจัดทำแผนปฏิบัติการฯ ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา ซึ่งในยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมบทบาทครอบครัว ชุมชน และสถานประกอบการในการเลี้ยงดู สร้างสัมพันธภาพ และการสื่อสารด้านสุขภาวะทางเพศของวัยรุน

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้ได้แผนงานโครงการที่มีความครอบคลุมในภาพรวมของจังหวัดกระบี่ จึงขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวบรวมข้อมูลแผนงาน/โครงการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครุฑในวัยรุน รวมถึงด้านการส่งเสริมความรู้ในครอบครัว การพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครุฑในวัยรุนที่ระบุในเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในปี พ.ศ.๒๕๖๗ ตามแบบที่กำหนด และจัดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกระบี่ทราบ ภายในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๖ ทางอีเมลล์ dlakrabi2@gmail.com รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป สำหรับท้องถิ่นอำเภอขอให้แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทราบและดำเนินการด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายสาโรจน์ ไชยมาตร)
ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่

กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นฯ

โทร. ๐-๗๕๖๑-๑๘๙๙



๐๗๒
๕ ก.อ. ๒๖๖

ที่ กบ ๐๐๓๓/ ๑๖๗๕

ศาลากลางจังหวัดกระบี่
๘/๑๐ ถนนอุตรกิจ กบ ๘๑๐๐๐

๗๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง แผนงานโครงการ/เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นในเทศบาล/ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๗
เรียน ท้องถิ่นจังหวัดกระบี่

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบฟอร์มรายงาน

จำนวน ๑ ชุด

ตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ มีผล บังคับใช้เมื่อ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๙ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ แต่งตั้งคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานครขึ้น เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น พ.ศ. ๒๕๕๙ ดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ๕ ยุทธศาสตร์ และมีได้มีการประชุมทำทำแผนปฏิบัติการตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ประจำปี ๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ ที่ผ่านมา และในยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมบทบาทครอบครัว ชุมชน และสถานประกอบการในการเลี้ยงดู สร้างสัมพันธภาพ และการสื่อสารด้านสุขภาวะทางเพศของวัยรุ่น มีคณะทำงานป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นแหล่งเรียนรู้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น เข้าร่วมประชุม ได้มีการทบทวนแผนงานและเสนอให้มีการประสานไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น ๆ เพื่อได้แผนงานโครงการที่มีความครอบคลุมและเป็นภาพรวมของจังหวัด นั้น

ในการนี้ จังหวัดกระบี่ โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดกระบี่ ซึ่งเป็นฝ่ายเลขานุการ มีหน้าที่รวบรวมแผนงานโครงการฯ เพื่อนำเสนอในการประชุมอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นจังหวัดกระบี่ จึงขอความร่วมมือผู้รับผิดชอบงานจากหน่วยงานของท่าน ประสานหน่วยงานในสังกัด เรื่อง แผนงานโครงการ/เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น รวมถึงด้านส่งเสริมความรู้ในครอบครัว การพัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น ที่ระบุในเทศบาล/ข้อบัญญัติ ปี ๒๕๖๗ ขอความร่วมมือรวบรวมส่งภายในวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๖ ทาง E-mail:ketsudaket@hotmail.com รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ
โทร. ๐ ๗๕๖๑ ๑๐๑๒ ต่อ ๒๑๕
โทรสาร ๐ ๗๕๖๑ ๒๙๗๑

(นางนงลักษณ์ สีลาสุधानนท์)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านส่งเสริมพัฒนา)
ศึกษาระบบการแทน นายสมพงษ์ สาธารณสุขจังหวัดกระบี่
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ส่งเสริมบทบาทครอบครัว ชุมชน และสถานประกอบการในการเลี้ยงดู สร้างสัมพันธภาพและการสื่อสารด้านสุขภาพของ
วัยรุ่น (กระทรวงมหาดไทย)

เป้าประสงค์ที่ ๑ พ่อแม่ผู้ปกครองมีความรู้ความเข้าใจและสามารถสื่อสารเรื่องเพศเพื่อเพิ่มสัมพันธภาพกับบุตรหลานได้

ตัวชี้วัด : ๒.๑.๑ ร้อยละของ ครอบครัวผ่านเกณฑ์มาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง

ตัวชี้วัด : ๒.๑.๒ ร้อยละของ สถานประกอบการที่ให้การ ฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์แก่ลูกจ้างอย่าง

ถูกต้อง

มาตรการสำคัญ : ๑. พัฒนาศักยภาพแกนนำเยาวชน ครู ทีมวิทยากรต้นแบบครอบครัวระดับจังหวัด เรื่องการสื่อสารที่ดียาว หรือการสื่อสารเรื่อง

เพศเชิงบวกในครอบครัว

๒. สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนาองค์ความรู้และช่องทางทำให้ความรู้เรื่องการเลี้ยงดู สร้างสัมพันธภาพและการสื่อสารด้านสุขภาพทางเพศ
ของวัยรุ่นผ่านสื่อดิจิทัล แพลตฟอร์ม รวมทั้งมีการบูรณาการเชื่อมโยงบริการทำให้ความรู้ คำปรึกษา ช่วยเหลือ และส่งต่อระหว่าง

หน่วยงาน

๓. ส่งเสริมให้พ่อแม่ ผู้ปกครองเข้าถึงบริการการให้คำปรึกษาและการช่วยเหลือเรื่องความเสี่ยง การสร้างสัมพันธภาพ การสื่อสารเชิงบวก
กับลูกวัยรุ่น เรื่อง "เพศคุยได้ในครอบครัว"

๔. ส่งเสริม สนับสนุนให้ชุมชน ศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชนจัดกิจกรรมส่งเสริมการป้องกันแก้ไขการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น

๕. ส่งเสริมให้สถานประกอบการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ ๕๐ คนขึ้นไป ให้ข้อมูลข่าวสาร ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ
ตั้งครรภ์ในวัยรุ่นแก่ลูกจ้าง ซึ่งเป็นวัยรุ่น รวมถึงสนับสนุนให้ลูกจ้างซึ่งเป็นวัยรุ่นเข้าถึงบริการการให้คำปรึกษา และบริการอนามัยการ
เจริญพันธุ์และจัดให้มีระบบส่งต่อเพื่อให้ได้รับ การจัดสวัสดิการสังคมอย่างเหมาะสม

๖. สร้างความร่วมมือภาคีเครือข่ายในการสร้างการรับรู้เรื่องความเสี่ยง สุขภาพทางเพศของวัยรุ่นอย่างถูกต้องให้กับพ่อแม่ ผู้ปกครอง และ
วัยรุ่น

กลยุทธ์	เป้าหมายเชิงกลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	ระยะเวลา	งบประมาณ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
<p>๑. สร้างนักสื่อสารสุขภาวะทางเพศ เรื่อง การสื่อสารที่ดีภายในครอบครัว หรือเรื่องเพศในชุมชน</p> <p>๒. ส่งเสริมหน่วยงานระดับท้องถิ่นเป็นกลไก ในการจัดอบรมการสื่อสารเรื่องเพศในครอบครัวให้กับพ่อแม่ผู้ปกครอง บุคลากรที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างทัศนคติเชิงบวกต่อการสื่อสารเรื่องเพศ</p> <p>๓. การเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการ ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร การให้คำปรึกษาและบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ให้พ่อแม่ผู้ปกครอง และวัยรุ่น สามารถเข้าถึงได้สะดวกมากยิ่งขึ้น</p> <p>๔. สร้างความร่วมมือให้องค์กรสื่อทุกภาคส่วน มีกระตุ่นให้ครอบครัวและชุมชนสื่อสารเรื่องเพศเชิงบวกให้กับวัยรุ่น</p>	<p>มีนักสื่อสารสุขภาวะทางเพศเรื่องสื่อสารเรื่องเพศในครอบครัวในระดับจังหวัดตำบลและชุมชน พ่อแม่ ผู้ปกครองมีทัศนคติเชิงบวกต่อการสื่อสารเรื่องเพศและสามารถสื่อสารเรื่องเพศได้</p> <p>เพิ่มช่องทางการเข้าถึงความรู้ ข้อมูลข่าวสารและบริการอนามัยการเจริญพันธุ์ที่กลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนสามารถเข้าถึงบริการได้สะดวกมากยิ่งขึ้น</p> <p>องค์กร สื่อ สามารถมีคนเข้ามามีส่วนร่วมกระตุ้นให้สังคมเห็นความสำคัญของการ</p>					

เป้าประสงค์ที่ ๒ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีบทบาทในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหาคriminal ในวัยร่วมกับทุกภาคส่วนในพื้นที่
 ตัวชี้วัด : ๒.๒.๑ ร้อยละของ อบท. ที่บรรจุแผนงาน โครงการ กิจกรรม เกี่ยวกับป้องกันและแก้ไขปัญหาคriminal ในวัยร่วมกับทุกภาคส่วนในเขตพื้นที่
 ตัวชี้วัด : ๒.๒.๒ ร้อยละของ อบท. ที่มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับสิทธิในการป้องกันและแก้ไขปัญหาคriminal ในวัยร่วมกับทุกภาคส่วนในวัยร่วมกับ
 มาตรการสำคัญ : ๑. ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีพื้นที่เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาคriminal ในวัยร่วมกับทุกภาคส่วนในวัยร่วมกับ
 ๒. สร้างความร่วมมือเครือข่ายในการสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมบทบาทครอบครัวในการเลี้ยงดูสร้างสัมพันธภาพและการสื่อสารด้าน

สุขภาวะทางเพศของวัยรุ่น

กลยุทธ์	เป้าหมายเชิงกลยุทธ์	โครงการ/กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	ระยะเวลา	งบประมาณ	หน่วยงานที่รับผิดชอบ
๑. จัดทำแนวทางการปฏิบัติสำหรับ ราชการส่วนท้องถิ่นตามมาตรา ๑๐ ภายใต้ พ.ร.บ. การป้องกัน และแก้ไขปัญหาคriminal ใน วัยรุ่น พ.ศ.๒๕๕๙	เป้าหมายเชิงกลยุทธ์ มีแนวทางการปฏิบัติสำหรับ ราชการส่วนท้องถิ่นใน การป้องกันและแก้ไข ปัญหาคriminal ใน วัยรุ่น	โครงการ/กิจกรรม	กลุ่มเป้าหมาย	ระยะเวลา	งบประมาณ	หน่วยงานที่ รับผิดชอบ
๒. ส่งเสริมให้องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น สนับสนุนพื้นที่ สร้างสรรค์ หรือจัดกิจกรรม สร้างสรรค์ที่ส่งเสริมบทบาท ของครอบครัวในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาคriminal ใน วัยรุ่น	๑. เกิดพื้นที่ต้นแบบ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นขับเคลื่อน ยุทธศาสตร์การป้องกัน และแก้ไขปัญหาคriminal ในวัยรุ่น ๒. มีพื้นที่สร้างสรรค์หรือ จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ที่ ส่งเสริมบทบาทของ ครอบครัวในการป้องกัน และแก้ไขปัญหาคriminal ในวัยรุ่น					

แบบฟอร์มรายงาน

